

ธรรมนิติ DHARMNITI

รับลงประกาศและโฆษณาทุกชนิด

สนใจลงประกาศติดต่อ

โทร. (02) 555-0923

E-mail : newspaper@dharmniti.co.th



# ข่าวพุกักหุ้น

ฉบับสัปดาห์ ราคา 5 บาท ปีที่ 11 ฉบับที่ 1903 วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 www.dst.co.th



**HOT LINE**

สำรองที่นั่งอบรมสัมมนา  
**02-555-0700 กด 1**  
Download หลักสูตรอบรมได้ที่  
[www.dst.co.th](http://www.dst.co.th)

**บริการออกแบบ**  
และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์  
ทุกชนิด  
**02-555-0920**

**In-House Training**

บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร  
ด้วยวิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์  
ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรการอบรม  
ครอบคลุมทุกสาขาวิชา

**แนะนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House**

- Update มาตรฐานการบัญชี
- Update ภาษีอากร
- Finance for Non-Finance
- เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน
- พัฒนากับกะหัวหน้างาน
- Service Skill
- Team Work
- การเสริมสร้างภาวะผู้นำ
- Sales Strategy
- HR for Non-HR
- กฎหมายแรงงาน
- ฯลฯ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  
ฝ่าย In-House Training  
โทรศัพท์ (02) 555-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720  
E-mail : urasa@dharmniti.co.th  
Website : [www.dst.co.th](http://www.dst.co.th)

สอบถามขั้นตอนการลงประกาศ นสพ.ข่าวพุกักหุ้น  
**โทร. (02) 555-0923-25**  
[www.dst.co.th/newspaper](http://www.dst.co.th/newspaper)

- ดาวนโหลดแบบฟอร์มลงประกาศ
- ดาวนโหลดตัวอย่างหนังสือประชุม
- ปฏิทินลงโฆษณา
- ตรวจสอบรายชื่อลงประกาศ

## กรมเจรจา ส่งความสุขต้นปี 2562

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ส่งความสุขปีใหม่ 2562 จัดเต็มกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอ ในรูปแบบเอฟทีเอคลินิก เอฟทีเอทอล์ก และเอฟทีเอ 4.0 พร้อมพบกับกิจกรรมการแสดงผลสินค้าที่ได้ประโยชน์จากเอฟทีเอ ตั้งเป้าช่วยไขทางสว่างในการลดต้นทุน การทำธุรกิจ การปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การค้ายุคใหม่ ชขยายโอกาสทางการตลาดสู่ต่างประเทศ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้ลงนามความตกลงการค้าเสรี หรือเอฟทีเอ ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้ว 12 ฉบับ กับ 17 ประเทศ อาทิ ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน อาเซียน-จีน อาเซียน-อินเดีย ไทย-ญี่ปุ่น และฉบับล่าสุด อาเซียน-ฮ่องกง ฮ่องกงและไทยได้ให้สัตยาบันแล้ว ขณะนี้รอประเทศอาเซียนอื่นให้สัตยาบัน คาดว่าจะพร้อมมีผลใช้บังคับภายในไตรมาสแรกของปี 2562 ตลอดจนเอฟทีเอที่อยู่ในระหว่างการเจรจา เช่น ไทย-ศรีลังกา ไทย-ตุรกี ไทย-ปากีสถาน รวมทั้งการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วน RCEP

นางอรมน กล่าวว่ กรมฯ จึงมีความตั้งใจที่จะส่งมอบความสุขเป็นของขวัญปีใหม่นี้ ในรูปแบบการให้ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศและความตกลงการค้าเสรี ในวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ ห้องบุรีรัตน์ไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ให้กับผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ โดยมีกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งในการทำธุรกิจ ได้แก่ เอฟทีเอคลินิก เพื่อรับปรึกษาเรื่องการทำธุรกิจการค้า ตลอดจนนำเข้าและส่งออก โดยใช้ประโยชน์จากความตกลงเอฟทีเอของไทย เอฟทีเอทอล์ก บอกเล่าโอกาสทางการค้า การลงทุนกับประเทศที่มีความตกลงการค้าเสรีด้วย พร้อมกับประสบการณ์การใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าและความสำเร็จก้าวสู่ตลาดโลกของพันธมิตรที่จับมือกับกรมฯ ทั้งสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัย รวมถึงเอฟทีเอ 4.0 แนะนำการใช้และเข้าถึงฐานข้อมูลทางการค้าระหว่างประเทศของกรมเจรจา ซึ่งประกอบด้วยคลังข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของไทยและคู่ภาคีเอฟทีเอของไทยที่ถูกต้องทันสมัยที่สุดของประเทศ รวมถึงระบบการค้นหาคำศราภาษี มาตรการที่มีไขภาษี และการค้นหารายชื่อผู้นำเข้า-ผู้ส่งออก เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นข้อมูลที่คัดสรรเพื่อผู้ประกอบการใช้ในการขยายช่องทางการตลาดและเครือข่ายการค้า นอกจากนี้ ยังจะได้พบกับผู้ประกอบการชั้นนำที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากเอฟทีเอ มาร่วมออกงานจำหน่ายสินค้าให้กับผู้เข้าร่วมงานได้เลือกซื้อกันมากมาย อาทิ สินค้าอุปโภค และสินค้าผลิตภัณฑ์นม เป็นต้น

“กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่ความรู้เรื่องความตกลงการค้าเสรี เพื่อให้ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออกของไทย และผู้สนใจ ได้ใช้ประโยชน์ในการเจาะตลาดต่างประเทศ และเตรียมการปรับตัวรองรับการแข่งขันจากต่างประเทศที่อาจเกิดขึ้น โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นความตั้งใจในการส่งมอบของขวัญปีใหม่จากใจของกรมฯ แก่ผู้ประกอบการ SMEs Start up ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าให้พร้อมแข่งขันในตลาดโลกอย่างมั่นคงในระยะยาว” นางอรมน กล่าว

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ <http://seminar.dtn.go.th> ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลเอฟทีเอ หรือ FTA Center ชั้น 3 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และผ่านช่องทาง Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2507 5555 อีเมล : [ftacenter@dtn.go.th](mailto:ftacenter@dtn.go.th) รวมทั้งเว็บไซต์ [www.dtn.go.th](http://www.dtn.go.th) และ <http://ftacenter.dtn.go.th>

# กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โชว์โครงการปี 62 อัปเดตกลยุทธ์กิจกรรมครอบคลุมทุกระดับ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดงาน DITP OPEN HOUSE 2019 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ดีเอ็นเอ” ดึงผู้ประกอบการชั้นนำยุคใหม่ สร้างแรงบันดาลใจการทำธุรกิจ อาทิ ธุรกิจผลิตภัณฑ์สปาและอโรมา โดยคุณศรีริต้า เจนเซ่น ธุรกิจอาหารเสริมคุณนาคกร-กษมา ศิลัชชัย ธุรกิจอาหารเสริม โดยดีเจเพชรจ้า ฯลฯ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เร่งพัฒนาผู้ประกอบการไทย ด้วยนโยบาย “Local To Global” หรือการยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจ ให้ก้าวสู่เวทีระดับโลก จัดกิจกรรม “DITP OPEN HOUSE 2019” ภายใต้แนวคิด “DNA ใหม่ SMEs ไทยก้าวไกลอย่างมั่นคง” นอกจากนี้ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือ NEA ยังได้เผยถึงการทำดำเนินงานของหน่วยงานในปี 2562 ที่มุ่งยกระดับไปสู่การเป็นอะคาเดมี่เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการที่ครบวงจร โดยอาศัยพื้นที่ถนนรัชดาฯ ซึ่งมีความสะดวกและเพียงพอพร้อมทั้งการเดินทางที่สะดวกสบาย หลักสูตรและบริการที่ตอบทุกความต้องการ รวมทั้งกิจกรรม/อบรมสัมมนาที่มากกว่า 50 กิจกรรมตลอดปี อาทิ การค้าออนไลน์และอีคอมเมิร์ซ การเข้าถึงตลาดที่มีศักยภาพ การพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม กิจกรรม “DITP OPEN HOUSE 2019” ได้จัดไปเมื่อเร็วๆ นี้ โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก อาทิ ธุรกิจผลิตภัณฑ์สปาและอโรมา โดยคุณศรีริต้า เจนเซ่น ธุรกิจอาหารเสริม โดยคุณนาคกร-กษมา ศิลัชชัย ธุรกิจอาหารเสริม โดยดีเจเพชรจ้า ฯลฯ

นางบรรจงจิตต์ อังคฺสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่า ในปี 2562 ถือเป็นอีกปีที่มีความเร่งด่วนที่จะต้องพัฒนาผู้ประกอบการไทย กรมฯ จึงได้ดำเนินนโยบาย “Local To Global” ซึ่งมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศตั้งแต่ระดับฐานรากและยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจให้เดินหน้าสู่เวทีการค้าระดับโลก พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้มีการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายในการสร้างความเป็นธรรมและเท่าเทียมในการทำธุรกิจ ลดการผูกขาดหรืออำนาจเหนือตลาด เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ดำเนินธุรกิจ ตลอดจนสร้างโอกาสในการค้าการลงทุนให้กับผู้ประกอบการในต่างประเทศให้อยู่ในระดับที่เข้มข้น

นางบรรจงจิตต์ กล่าวต่อว่า เพื่อให้ผู้ประกอบการทั้งรายเก่าและรายใหม่ได้มีโอกาสเข้าถึงงานบริการของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้ได้มากยิ่งขึ้น ล่าสุดจึงได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือ NEA จัดกิจกรรม “DITP OPEN HOUSE 2019” ภายใต้แนวคิด “ค้นหา DNA ใหม่ SMEs ไทยก้าวไกลอย่างมั่นคง” ขึ้น ซึ่งแนวคิด

DNA นั้น สะท้อนแนวทางการสนับสนุนพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับที่ ขณะนี้อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการและจะมีขึ้นตลอดทั้งปี ซึ่งประกอบด้วย

การพัฒนาด้าน Digital Economy กรมฯ ไม่เพียงมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการค้าในรูปแบบเดิม แต่ยังมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการได้ใช้ประโยชน์และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันจากการทำธุรกิจผ่านทางออนไลน์อีกด้วย ดังนั้น กรมฯ จึงเร่งดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อการค้าทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ โดยได้จัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEW Economy Academy) หรือ NEA เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ

ให้สามารถใช้ช่องทางออนไลน์ในการประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาด้าน New Services ซึ่งเป็นการบริการในรูปแบบใหม่ๆ และเข้าถึงผู้ประกอบการได้ง่ายขึ้น อาทิ 1169 DITP Call Center หน่วยงานบริการข้อมูลและความรู้ให้กับผู้ประกอบการทั่วประเทศ ตอบทุกข้อสงสัยพร้อมทั้งแนะนำช่องทางทางการค้าตลาดให้กับผู้ประกอบการได้ง่ายขึ้นไม่เพียงเท่านั้น ยังมีโครงการที่จะช่วยเพิ่มโอกาสการขยายตลาดให้กับผู้ประกอบการไทยทุกระดับ การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากผ่านทางออนไลน์ จึงได้พัฒนาแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ เว็บไซต์ thaitrade.com ซึ่งถือเป็นตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบ B2B2c สำหรับผู้ประกอบการไทยในการทำการค้าระหว่างประเทศผ่านช่องทางที่หลากหลาย

การพัฒนาด้าน Accelerate หรือเครื่องมือในการเร่งความเร็วให้กับผู้ประกอบการในการก้าวสู่ตลาดการค้าระดับนานาชาติ ผ่านการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ อาทิ โครงการ SME Pro active โครงการ TOP THAI BRAND ฯลฯ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถส่งออก พร้อมทั้งแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ได้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นตัวเลขทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศยังได้ร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และอีกหลากหลายหน่วยงาน ซึ่งจะร่วมผนึกกำลังเสริมสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้ใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ ที่จำเป็นกับการเสริมศักยภาพการค้าในธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน ด้านกฎระเบียบในการนำเข้า-ส่งออก การจัดตั้งธุรกิจ การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ฯลฯ



